

สรุปสาระสำคัญและข้อสั่งการในการประชุม ศปก.รง.
ครั้งที่ ๙๕/๒๕๖๐-๒๕๖๑ วันพฤหัสบดีที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๑
ณ ห้องประชุมประสงค์ รัตนันท์ ชั้น ๕ เวลา ๐๘.๐๐ น.
ประธาน : พล.ต.อ. อุดลย์ แสงสิงแก้ว รมว.รง.

ลำดับ ที่	ข้อสั่งการ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
๑	ให้ติดตามสถานการณ์ด้านแรงงานอย่างใกล้ชิด เช่น กรณีการอภิปรายของ นายสาวิทย์ แก้วหวาน ประธานคณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย (คสรท.) และเลขาธิการสมาพันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ (สรส.) ในวันแรงงานแห่งชาติ (๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑) ที่ไม่เห็นด้วยกับการใช้แรงงาน AI (Artificial Intelligence) ซึ่งเป็นการใช้เครื่องจักรหรือหุ่นยนต์เข้ามาทดแทนแรงงานคน เป็นต้น	กสร.
๒	การขับเคลื่อนศูนย์ OSS และศูนย์พิสูจน์สัญชาติแรงงานต่างด้าว ๑) ให้บริหารจัดการศูนย์ OSS ขับเคลื่อนการพิสูจน์สัญชาติ และการจัดทำทะเบียนประวัติ เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ในแต่ละวัน ๒) ให้มีการบูรณาการกับประเทศต้นทางในการพิสูจน์สัญชาติแรงงานต่างด้าวที่เหลือ จำนวน ๑๗๐,๐๐๐ คน	กกจ.
๓	การเตรียมการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันฝีมือแรงงานอาเซียน ให้บริหารจัดการให้พร้อม ทั้งด้านพิธีการ รูปแบบการแข่งขัน ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และบริหารงบประมาณ ให้เป็นไปตามแผนและห้วงเวลาที่กำหนด	กพร.
๔	ผลการขับเคลื่อนภารกิจของกระทรวงแรงงานออกสู่สังคม โครงการ “ประชารัฐ ร่วมสร้างงาน สร้างอาชีพผู้ต้องขัง” และโครงการ “ประชารัฐรวมพลัง สร้างยูวแรงงาน” ถือเป็นตัวอย่างของการขับเคลื่อนโครงการที่ดี เป็นการดำเนินการ ตามยุทธศาสตร์ สามารถวัดผลได้ มีเป้าหมาย แผนปฏิบัติงานที่ชัดเจน และมีกระบวนการ สร้างการรับรู้ รวมทั้งการบูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ขอให้ทุกหน่วยงานนำไปใช้ เป็นแนวทางในการดำเนินการขับเคลื่อนโครงการต่าง ๆ ต่อไป	ทุกหน่วยงาน
๕	การบริหารงานบุคคล ขอให้ทุกหน่วยงานพิจารณาการแต่งตั้งและโยกย้ายข้าราชการ ด้วยความรอบคอบเหมาะสมและเป็นธรรม โดยพิจารณาจากผลการปฏิบัติงาน ความมุ่งมั่น ในการทำงาน ความวิริยะอุตสาหะ ความทุ่มเท และความอาวุโสที่เหมาะสม	ทุกหน่วยงาน
๖	การบริหารงบประมาณ ขอให้ทุกหน่วยงานปฏิบัติตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณ และ การจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นไปตามระเบียบโดยเคร่งครัด ยึดหลักความถูกต้อง โปร่งใส และมีระบบการตรวจสอบที่มีประสิทธิภาพ	ทุกหน่วยงาน

ลำดับ ที่	ข้อสั่งการ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
๗	<p>การขับเคลื่อนภารกิจต่อไป</p> <p>๑) ให้สำนักงานประกันสังคมเตรียมความพร้อมเรื่องการคืนสิทธิผู้ประกันตนมาตรา ๓๙ พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ผ่านสื่อต่าง ๆ ให้ประชาชนได้ทราบ สามารถตรวจสอบสิทธิและได้รับบริการด้วยความสะดวก</p> <p>๒) ให้ขับเคลื่อนโครงการของกระทรวงแรงงานออกสู่สังคมอย่างต่อเนื่องเป็นระบบ เช่น โครงการประชารัฐรวมพลัง สร้างยุวแรงงาน โครงการฝึกอาชีพพ่อครัวไทยในต่างแดน การฝึกอาชีพผู้ต้องขังที่กำลังจะพ้นโทษ รวมทั้งทหารที่จะปลดประจำการ โดยพัฒนาหลักสูตรให้มีมาตรฐานสูงขึ้น และมีตลาดแรงงานรองรับ รวมทั้งบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง</p>	สปส. กพร.

ปิรณิการ์

(นางสาวกรภัทร์ บึงลี)
นักวิชาการแรงงานชำนาญการ
วันที่ ๓ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

ทีเจเอ ๘-๖-๐๘ ✓

(นางต๋องใจ สุทัศน์ ณ อยุธยา)
หัวหน้าสำนักงานรัฐมนตรี
วันที่ ๓ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑